
 

| ส ำนกังำนสภำมหำวิทยำลยั มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลำง สรำ้งสรรคผ์ลงำน มุ่งสู่คณุภำพ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
คร้ังที่ 2/2563 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
ผู้มาประชุม 

๑. ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๒. นายทินกร  นำบุญจิตต์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. รศ.ดร.ประพันธ ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 
๔. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 
๕. ผศ.ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 
๖. รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายบุญรัตน ์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. รศ.ดร.บุญวัฒน ์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๙. ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลำพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๔. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๕. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
๑๖. รศ.ว่าท่ี ร.ต.สกล   แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
๑๗. ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
๑๘. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
๑๙. อ.นิมิต  วุฒิอินทร ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
๒๐. ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
๒๑. ว่าท่ี ร.ต.อภิสิทธิ์ ชัยมัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
๒๒. ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 6 มีนาคม 2563 

๕ 



๒ 

 

| สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูคุ่ณภาพ 

๒๓. ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
   ดร.นิพนธ์ คำพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. ว่าท่ีร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักดิ์ ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี 
๙. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี 
๑๐. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี 
๑๑. อ.ดร.ศิริมาศ  โกศัลย์พิพัฒน ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๒. รศ.ดร.วัชรพงษ ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๓. ผศ.เดชวิทย์  นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๔. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๕. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๖. อ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ 

และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) 
๑๗. ผศ.นิล พันธุ์คงช่ืน รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๘. ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๙. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๐. ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 
๒๑. ผศ.ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 
๒๒. นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
๒๓. นางสุน ี พนันตา ผู้อำนวยการกองคลัง 
๒๔. นางประไพ ปรีชา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 
๒๕. นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล 
๒๖. นายอนุพงษ ์ วรรณะ หัวหน้างานบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 
๒๗. นายมารุต เป่ียมเกตุ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
๒๘. ว่าท่ี ร.ต.หญิงกัญภาสรณ์  ดวงแก้ว นักวิชาการศึกษา  

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 



๓ 
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๒๙. อ.วรางคณา สินธุยา อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๐. อ.มะลิวัลย์ พวงมณี อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๑. อ.ดร.สิวลี  รัตนปัญญา อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๒. ผศ.ดร.เสรี ปานซาง อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๓. อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรงัษ ี อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๔. อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๕. อ.ว่าท่ีร้อยตรีธฤษ เรือนคำ อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๖. อ.พัชรี วงศ์ฝ้ัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

๓๗. นายเจนณรงค์ สุวรรณะ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
กองอาคารและสถานท่ี สำนักงานอธิการบดี 

๓๘. นายอนันต์ หมูฝ้ัน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
กองอาคารและสถานท่ี สำนักงานอธิการบดี 

๓๙. นายวราวุธ จันทรส เจ้าหน้าท่ีฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
กองอาคารและสถานท่ี สำนักงานอธิการบดี 

 
เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 

ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
 ๑.๑ เร่ืองแจ้งของประธานที่ประชุม 
  

1.1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
 
 ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งท่ีประชุมว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสะอ้าน ชั้น 5 
อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เมื่อวันจันทร์ ท่ี 7 มกราคม 2563 ท่ีผ่านมา  



๔ 
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 โดยที่ประชุมได้มีเอกสารสรุปปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวทางการจัดระบบ  
และแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : การปฏิรูปสภาสถาบัน รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 1.1.1 และ 1.1.2 นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ 
 
 ๑.๒ เร่ืองแจ้งของมหาวิทยาลัย 
  
  1.2.1 การแสดงความยินดีกับ นายทินกร นำบุญจิตต์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ในโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เปน็ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ  
จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง แจ้งที ่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบมอบปริญญาศึกษาศาสตร -
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพลศึกษา แก่นายทินกร นำบุญจิตต์ ซึ ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที ่ม ีความรู้
ความสามารถ และมีผลงานอันเป็นคุณูปการแก่วงการกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ในการนี้ นายกสภา-
มหาวิทยาลัยเป็นผู้แทนมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับนายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
   รับทราบ  
  

๑.๓ เร่ืองแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 1.3.1 ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2563 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทําข่าวสาร 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 วันท่ี 17 มกราคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม และมติสภามหาวิทยาลัยที่เป็นประเด็นสําคัญให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่และผู้ที่สนใจได้รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.1 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
   รับทราบ 



๕ 
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  1.3.2  มอบหนังสือ/เอกสารทางวิชาการ จำนวน 5 เล่ม 

แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า  
ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทำหนังสือ/เอกสารทางวิชาการ จำนวน 5 เล่ม เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม 
โครงการ และงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินการในปีการศึกษา 2562 และ โครงการ 
เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
โดยรอบในทุกด้าน โดยการประยุกต์ผสมผสานศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน ตลอดจน  
เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการศึกษาท่ัวไป ดังนี้ 

1. หนังสือ เร ื ่อง โรงเร ียนตำรวจตระเวนชายแดนต้นแบบ จัดทำโดยสำนักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2. หนังสือ เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริม
สุขภาวะสำหรับนักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จัดทำโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ่

3. หนังสือ เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน จัดทำโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

4. เอกสารทางวิชาการ เรื่อง ศาสตร์พระราชา สืบสานศาสตร์พระราชา ฉบับท่ี 6 จัดทำโดย
ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

5. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และจัดสรรน้ำ
ทางการเกษตร ในพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่” จัดทำโดยศูนย์ศึกษาศาสตร์-
พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.3.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
   รับทราบ 
 
  1.3.3 สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ 

ผลผลิตของโครงการ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพอ่”  
นักศึกษาหอพักคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งท่ีประชุมว่า ด้วยนักศึกษาหอพักคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เชียงใหม่ โครงการ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ” ได้ผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื ้อ เพื่อใช้  
ในชีวิตประจำวัน และเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียจากการสัมผัส อันเป็นบ่อเกิดของการเกิดโรค
ต่าง ๆ โดยเฉพาะไวรัสโคโรนา โดยนำมามอบให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน 
ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดสนใจที่จะให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สามารถติดต่อนักศึกษากลุ ่มนี้ได้  
โดยสามารถสแกน QR CODE ท่ีระบุไว้บนขวดบรรจุภัณฑ์เพื่อเข้าสู่ช่องทางการติดต่อโดย Facebook  



๖ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 
 2.1 รายงานการประชุมคร้ังที่ 1/2563 วันที่ 17 มกราคม 2563 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทำรายงาน 
การประชุมครั ้งที ่ 1/2563 วันที ่ 17 มกราคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร 
รายงานการประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

1. หน้า 10 บรรทัดท่ี 9 เพิ่มเติมข้อความ  
จากเดิม “...โดยมอบของสวัสดีปีใหม่...” 
เป็น “...โดยมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่...” 

2. หน้า 15 บรรทัดท่ี 23 แก้ไขข้อความ  
จากเดิม “Drugs Use for the Elderly)” 
เป็น “Drugs Use for the Elderly)” 

3. หน้า 21 บรรทัดท่ี 14 แก้ไขข้อความ 
จากเดิม “...ไม่มีกำหนดเวลาท่ีไม่แน่นอน...” 
เป็น “...ไม่มีกำหนดเวลาท่ีไม่แน่นอน...” 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 17 มกราคม 2563 ตามท่ีแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  
 ๔.๑   พิจารณาเร่ืองนโยบาย 

 
  - ไม่มี - 
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๔.๒   พิจารณาเร่ืองการศึกษา 
 
 4.2.1 การอนุมัติให้ปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ปีการศึกษา 2562 คร้ังที่ 1/2563 
 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 

เมื ่อวันที ่ 10 มกราคม 2563 ได้พิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาครบถ้วน 
ตามหลักสูตรแล้ว ในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตร และระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 
จำนวน 162 คน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้ 

สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 ระดับปริญญาโท 5 คน 
 ระดับประกาศนียบัตร 7 คน 
 ระดับปริญญาตร ี 150 คน 

   รวม 162 คน 
 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ให้ปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๒.1 นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 จำนวน  162 คน ตามบัญชีรายช่ือท่ีนำเสนอ 

 
๔.๒.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเสนอที่ประชุมว่า  
ด้วยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาและมีมติ
เห็นชอบในหลักการ ให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 โดยให้นำข้อเสนอแนะของกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดำเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ต่อไป นั้น 

จากนั้น ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้ว และได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที ่ 1/2563 เมื่อวันท่ี  
10 มกราคม 2563 โดยมีมติให้ผู ้พัฒนาหลักสูตรฯ นำข้อเสนอแนะที่ประชุมสภาวิชาการไปปรับแก้ไข  
แล้วให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 



๘ 
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บัดนี้ ผู ้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการสภาวิชาการ 
ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขออนุญาตให้อาจารย์ ดร.สิวลี ร ัตนปัญญา  
อาจารย์ประจําภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้นําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา 
18 (7) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.2 นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร  
ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อส้ินปีการศึกษา ควรระบุถึงความสามารถด้าน
โครงงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือบทความวิจัยเข้าไปด้วย 2) ชื ่อภาษาอังกฤษของรายวิชา OHS 2103 
พฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมความปลอดภัย ควรแก้ไข จากเดิม “Health Behavior and Safety 
Behavioral” เป็น “Health Behaviors and Safety Behaviorals” 3) ชื ่อภาษาอังกฤษของรายวิชา OHS 2105 
การบริหารทรัพยากรด้านสุขภาพ ควรแก้ไข จากเดิม “Health Recourses Management” เป็น “Health 
RecoursesResource Management” 4) ชื ่อภาษาอังกฤษของรายวิชา OHS 3601 กฎหมายอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัยแรงงาน และส่ิงแวดล้อม ควรแก้ไข จากเดิม “Laws in Occupational Health Labor Safety 
and Environmental” เป็น “Laws in Occupational Health, Labor Safety and Environmental” 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจำ ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 1) หน้า 58 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  
ในรายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษา ระบายทึบค่อนข้างมาก อาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดท่ีจะดำเนินการให้ได้ตามท่ีระบุไว้ 2) หน้า 62 ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน 
ข้อ 13 ท่ีระบุมานั้นสามารถวัดได้จริงมากน้อยเพียงใด เครื่องมือท่ีนำมาวัดมีความเท่ียงและมีความน่าเช่ือถือ
มากน้อยเพียงใด รวมถึงระบุใช้เป็นเครื่องมือวัดนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวยังไม่ถึงกำหนดการ
ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้วยเหตุนี้จะสามารถวัดได้อย่างไร 3) ลักษณะเกณฑ์มาตรฐานที่นอกเหนือจาก
มาตรฐาน 12 ข้อ ควรเพิ่มเติมตัวช้ีวัดท่ีมีความชัดเจน เช่น นักศึกษาต้องสามารถเผยแพร่โครงงานวิจัย นวัตกรรม 
หรือบทความวิจัย ร้อยละเท่าใด หรือนักศึกษาได้ผ่านการอบรมเรื ่องของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
หรือการส่ือสาร ต้ังแต่ช้ันปีท่ี 1 ถึงช้ันปีท่ี 4 ไม่น้อยกว่ากี่ครั้ง คิดเป็นร้อยละเท่าใด เป็นต้น 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
ให้ข้อคิดเห็นว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรท่ีดีและเป็นโอกาสท่ีดีของมหาวิทยาลัยเนื่องจากมีผู้สนใจค่อนข้างมาก 
เนื่องจากมีโอกาสได้งานทำและมีความก้าวหน้าในอาชีพต่อไปในอนาคต 

4. รองศาสตราจารย์ ว่าท่ีร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่ง
บริหาร ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 1) หน้า 59 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ระดับชั้นปีที่ 4 
รายละเอียดที่ระบุมานั้นค่อนข้างเป็นนามธรรม ควรระบุให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ให้เห็นภาพว่ามีการ
วัดผลอย่างไร นักศึกษาต้องมีพฤติกรรมในลักษณะอย่างไร เป็นต้น 2) การพัฒนาอาจารย์ มีแผนการ
ดำเนินงานที่จะพัฒนาอาจารย์รุ่นเก่าอย่างไร เนื่องจากเห็นแต่เตรียมการสำหรับการพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่  
3) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ ข้อ 2.2.1 ควรระบุให้เห็นการเป็นผู้นำทางด้านความคิดและ
เป็นผู้นำในการลงมือปฏิบัติ ซึ่งไม่ควรเป็นเพียงให้ความร่วมมือกับชุมชนเท่านั้น แต่ควรเป็นผู้นำให้กับคน 
ในชุมชนหรือท้องถิ่นได้ จะทำให้เห็นศักยภาพและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  



๙ 
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5. ศาสตราจารย์ (เชี ่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า หลักสูตรนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นหลักสูตรท่ีตลาดอุตสาหกรรมมีความ
ต้องการเป็นอย่างมาก แต่เนื ่องจากเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างใหม่ สิ ่งสำคัญที่สุด คือ อาจารย์ผู ้สอนต้องมี
ประสบการณ์ที่มากพอสมควร ดังนั้น ควรเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการมี  
ส่วนร่วมที่มากยิ่งขึ้น ให้ผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์จริงเข้ามาสอนจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาอย่างมาก 
โดยเฉพาะในช่วงที่นักศึกษาต้องออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอนาคต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญของ
นักศึกษาท่ีจะมีงานทำต่อไป 

6. พลตำรวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
1) หลักสูตรนี้เปิดค่อนข้างช้า เนื่องจากเป็นเพราะมีกฎหมายบังคับว่าในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะต้องมี
บุคลากรท่ีผ่านการเรียนหลักสูตรวิชานี้ 2) เนื่องจากโลกมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้ว่าข้อมูล
ท่ีระบุมานี้เป็นข้อมูลจากปี พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยควรปรับเปล่ียนใหทั้นสถานการณ์
โดยไม่จำเป็นต้องเป็นหลักสูตร 4 ปี แต่ควรปรับเปล่ียนเป็นหลักสูตรระยะส้ัน หรือหลักสูตรต่อเนื่อง หรือมีการ
เทียบโอนหน่วยกิต เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาอื่นได้ดำเนินการตามท่ีกล่าวมาข้างต้นไปเรียบร้อยแล้ว 

7. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ให้ข้อคิดเห็นว่า ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการและมีบริษัทที่มีพนักงาน  
อยู่จำนวนหนึ่ง ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนท่ีได้รับการขึ ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
ซึ่งสามารถจัดการอบรมให้กับพนักงานของบริษัทและสามารถขึ้นทะเบียนดังกล่าวได้ ดังนั้น ควรพิจารณาถึง 
ความต้องการและความจำเป็นอย่างรอบคอบ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ให้ข้อสังเกต ดังนี้ 1) จำนวนหน่วยกิต 148 หน่วยกิต ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กำหนดไว้เพียง 120 หน่วยกิต 2) เพราะเหตุใดหลักสูตรนี้ถึงใช้ระยะเวลาในการ
พัฒนาหลักสูตรค่อนข้างนาน เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการไปตั้งแต่  
19 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งผ่านไปประมาณสองปีกว่าจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อเปิดหลักสูตร 

9. นายกสภามหาวิทยาลัยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ด้วยหลักสูตรนี้มีมาตรฐานวิชาชีพเข้ามา
เกี่ยวข้องจึงทำให้มีจำนวนหน่วยกิตค่อนข้างมาก อีกทั้งระยะเวลาการทำหลักสูตรโดยเฉลี่ยของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นั้น คือ 3 ปี ดังนั้น หลักสูตรนี้ใช้เวลาประมาณ 2 ปี ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลา 
ท่ีสมเหตุสมผลโดยข้ันตอนและกระบวนการ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อไป 

 
  



๑๐ 
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๔.๒.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเสนอที่ประชุมว่า  
ด้วยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื ่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาและมีมติ
เห็นชอบในหลักการ ให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 โดยให้นำข้อเสนอแนะของกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดำเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ต่อไป นั้น 

จากนั้น ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้ว และได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที ่ 1/2563 เมื่อวันท่ี  
10 มกราคม 2563 โดยมีมติให้ผู ้พัฒนาหลักสูตรฯ นำข้อเสนอแนะที่ประชุมสภาวิชาการ ไปปรับแก้ไข  
แล้วให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

บัดนี้ ผู ้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการสภาวิชาการ 
ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขออนุญาตให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ปานซาง 
อาจารย์ประจําภาควิชาคอมพิวเตอร์ ในฐานะอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร  
เป็นผู้นําเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563  
เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา 18 (7) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.3 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ว่าท่ีร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่ง
บริหาร ให้ข้อเสนอแนะว่า 1) ควรนำความที่ระบุไว้ในหน้า 65 ข้อ 2.2.7 ย้ายไปไว้ในข้อ 2.1 การทบทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษาจะเหมาะสมกว่า และยังสามารถเช่ือมโยงกับ
สิ่งที ่ระบุไว้ในข้อ 2.2.7 เช่นกัน 2) ความที่ระบุในพันธกิจยังไม่บ่งบอกถึงการตอบสนองเรื ่องการผลิต 
และพัฒนาครูแต่อย่างใด รวมถึงบทบาทของอาจารย์ประจำหลักสูตรหรือการพัฒนาอาจารย์ก็ยังไม่มีคำใด  
ท่ีกล่าวถึงเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ท้ังท่ีคณะครุศาสตร์ถูกกำหนดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าผู้ที่จะเป็นครูได้นั้นทุกคนต้องรู ้เรื่องของดิจิทัล ดังนั้น ควรมีการอบรมให้ครูมีความรู้และความสามารถ 
ในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น ควรระบุไว้ให้ชัดเจนว่าบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร คือ ต้องพัฒนา
ตนเองด้วยการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน เพื่อให้บริการผู้ท่ีสนใจท้ังภายนอกและภายใน 

2. นายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ข้อเสนอแนะว่า  
ขอชื่นชมหลักสูตรนี้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท่ีมีเกรดเฉล่ีย 2.00 เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรและพัฒนาระดับความรู้เพื่อให้นักศึกษา
สามารถสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีต่อไป  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อสังเกตดังนี้ 1) ควรพิจารณาและตัดสินใจให้ชัดเจนเกี่ยวกับช่ือปริญญาและสาขาวิชา ให้ใช้เพียงช่ือเดียว
และให้เป็นมาตรฐานทั้งเล่ม เนื ่องจากข้อมูลที่ให้มาปรากฏหลายชื่อ ได้แก่ นวัตกรรมดิจิทัล เทคโนโลยี
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นวัตกรรมดิจิทัล เป็นต้น 2) ควรระบุเนื้อหา Coding ให้ชัดเจนว่าอาจารย์ผู้สอนต้องมีความรู้ความสามารถ
อย่างไร และควรระบุรายวิชานี้ไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาออกไป
แล้วสามารถสอน Coding ในระดับประถมศึกษาได้ 

4. นายกสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อคิดเห็นว่า หากหลักสูตรนี้ต้องการช่ือปริญญาและสาขาวิชา
เป็น “เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)” ซึ ่งเป็นหลักสูตรที ่มหาวิทยาลัยราชภัฏยังไม่เคยมีมาก่อน ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยต้องทำเรื่องส่งพระราชกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาอนุมัติครุยวิทยฐานะของ ทล.บ. ต่อไป หรือหาก
ต้องการชื่อปริญญาและสาขาวิชา เป็น “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)” ก็ต้องเกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพ  
เป็นต้น ดังนั้น ควรพิจารณาและตัดสินใจให้ชัดเจน 

5. พลตำรวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 
1) ขอชื่นชมที่หลักสูตรนี้มีความแปลกใหม่ และค่อนข้างเป็นหลักสูตรที่ติด 1 ใน 10 ความต้องการของ
ประเทศ ในปัจจุบัน 2) หากใช้ชื ่อ “วิศวกรรมดิจิทัล” ตนเชื่อว่าไม่เข้าข่ายเกี ่ยวข้องกับสภาวิชาชีพของ
วิศวกรรมแห่งประเทศไทยแต่อย่างใด และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะเป็นแห่งแรกที่ใช้ชื่อนี้ ซึ่งเชื่อว่า 
จะมีผู ้ที ่ให้ความสนใจศึกษาต่อเป็นอย่างมาก 3) ควรมีการระบุรายวิชาที ่เก ี ่ยวก ับปัญญาประดิษฐ์  
(AI : Artificial Intelligence) รายวิชาที่เกี ่ยวกับการสร้างแอพลิเคชั่นต่าง ๆ รายวิชาที่เกี ่ยวกับเทคโนโลยี  
การใช้กล้องตรวจ CCTV หรือกล้องทุกชนิด รวมถึงรายวิชาอาญชากรรมทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 4) ควร  
เปิดโอกาสให้ผู้ที ่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีคุณวุฒิใดเข้ามาศึกษาได้ โดยต้องเป็นผู้ที่ผ่านการ  
วัดระดับความรู้ความสามารถของหลักสูตร หรือเปิดเป็นหลักสูตรระยะส้ัน หลักสูตรต่อเนื่อง เป็นต้น 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจำ ให้ข้อสังเกตว่า แผนการศึกษา ช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 รายวิชาขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
สำหรับนวัตกรดิจิท ัล 1 หน่วยกิต กับรายวิชาปฏิบัติการขั ้นตอนวิธ ีและการเขียนโปรแกรมสำหรับ  
นวัตกรดิจิทัล 2 หน่วยกิต เมื ่อแยกเป็นคนละรายวิชาทำให้แตกหน่วยกิตออกมามีจำนวนมากขึ้นหรือไม่ 
รายวิชาขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรมสำหรับนวัตกรดิจิทัล ระบุไว้ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี 1 ช่ัวโมง นักศึกษา
จะได้รับความรู้เพียงพอหรือไม่ ดังนั้น หากนำสองรายวิชานี้มารวมกัน เป็น 3 หน่วยกิต แล้วนำมาพิจารณา
จำนวนทฤษฎีและปฏิบัติใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษามากยิ่งขึ้น 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  
ในฐานะคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับไปพิจารณาและปรึกษาหารือกับอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลักสูตร และรองอธิการบดีรับผิดชอบงานวิชาการ เกี ่ยวกับกรณีชื ่อปริญญาและสาขาวิชาอีกครั้งหนึ่ง   
และจะนำมาแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า การใช้ชื่อวิศวกรรมดิจิทัลจะมีความน่าสนใจและเกิดการจูงใจมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างในอดีต
หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีการก่อสร้าง ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น วิศวกรรมการก่อสร้าง  
ทำให้มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยที่ยังไม่ได้ทำการประชาสัมพันธ์แต่อย่างใด ทั้งนี้ ยังคงใช้วุฒิ
วิทยาศาสตร์บัณฑิตเช่นเดิม 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
 1. เห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อไป 
 2. มอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพิจารณาและปรึกษาหารือกับอาจารย์
ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และรองอธิการบดีรับผิดชอบงานวิชาการ เกี ่ยวกับกรณีชื ่อปริญญาและสาขาวิชา  
ท่ีต้องการ โดยใหน้ำมาแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

 
๔.๒.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตร แบบมีเง่ือนไข  

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และขออนุโลม 
สัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอท่ีประชุมว่า ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยมีความประสงค์ขอปิดหลักสูตร 

แบบมีเงื่อนไข การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร
ต่อนักศึกษา ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 จากเดิม 
5 คน คงเหลือ 3 คน โดยให้ดูแลนักศึกษา คงค้างจํานวน 11 คน จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาหรือตาม
ระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 
2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรฯ การเปลี ่ยนแปลงอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร  
และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อนักศึกษาดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว และให้นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั้น  

ดังนั้น จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  แบบมีเงื ่อนไข การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อนักศึกษา ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  จากเดิม 5 คน คงเหลือ 3 คน โดยให้ดูแลนักศึกษา  
คงค้างจํานวน 11 คน จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาหรือตามระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญา โทต่อไป 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.4 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2558 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ต่อนักศึกษา ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 จากเดิม 
5 คน คงเหลือ 3 คน โดยให้ดูแลนักศึกษา คงค้างจํานวน 11 คน จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาหรือตามระยะเวลา
การศึกษาระดับปริญญาโท 
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๔.๒.5 การแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอท่ีประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องแก้ไขหลักสูตร

ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร เพื่อให้มี
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ดังนี้  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2558  
กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ ขอแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เนื่องจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ศักยพันธ์ เกษียณอายุราชการ จึงขอแก้ไข จากเดิม “ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.เสาวภา ศักยพันธ์” เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ศักยพันธ์อาจารย์สิขเรศ คงแก้ว” 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาศิลปะและการออกแบบ หลักส ูตรฉบ ับปี   
พ.ศ. 2559 ขอแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์ณัฐวัฒน์  
โสมดี ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จึงขอแก้ไข จากเดิม “อาจารย์ณัฐวัฒน์ โสมดี” เป็น “อาจารย์ณัฐวัฒน์ โสมดี
อาจารย์เสริม วัชรินทร์” 

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (5 ปี) หลักสูตร
ฉบับปี พ.ศ. 2553 ขอแก้ไข ดังนี้  

1) อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร เนื ่องจากมีความประสงค์ในการเพิ ่มศักยภาพ 
การบริหารหลักสูตร จึงขอแก้ไข จากเดิม “อาจารย์ ดร.มนตรี อินตา และอาจารย์ ดร.สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ” เปน็ 
“อาจารย์ ดร.มนตรี อินตา และอาจารย์ ดร.สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐอาจารย์ ดร.ธนะดี สุริยะจันทร์หอม และ
อาจารย์ยุทธนา อารักษ์พุทธนันท์” ตามลำดับ 

2) อาจารย์ประจำหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์สิริกาญจน์ สง่า ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
จึงขอแก้ไข จากเดิม “อาจารย์สิริกาญจน์ สง่า” เป็น “อาจารย์สิริกาญจน์ สง่าอาจารย์ ดร.ธนะดี สุริยะจันทร์หอม” 

 ทั้งนี ้ ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที ่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 
มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2.5 นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร เพื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ ้น รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัย
นําเสนอ 

 
๔.๒.6 การแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับจำนวนชั่วโมงและคำอธิบายรายวิชา  

ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอท่ีประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ขอแก้ไขหลักสูตร
ในส่วนที ่เกี ่ยวข้องกับจำนวนชั ่วโมงและคำอธิบายรายวิชา ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ดังนี้ 



๑๔ 

 

| สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูคุ่ณภาพ 

  1. จำนวนชั่วโมง รายวิชา SC 3901 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จากเดิม “1(1-0-2)” เป็น 
“1(1-0-2)1(0-2-1)” 
  2. คำอธิบายรายวิชา SC 3901 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จากเดิม “ความหมายและ
ความสำคัญของการวิจัย กระบวนการวิจัย การใช้สถิติเบื ้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์” เป็น “ความหมายและความสำคัญของการวิจัย และกระบวนการวิจัย ฝึกใช้โปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้สถิติเบ้ืองต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น สำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์” 

 ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 
2563 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2.6 นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับจำนวนช่ัวโมงและคำอธิบายรายวิชา ของหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในรายวิชา SC 3901 การวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 

 
๔.๓  พิจารณาแต่งต้ัง 

 
4.3.1 แต่งต้ังกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมว่า ด้วยรองศาสตราจารย์ชาคริต อนันทราวัน กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว  
จึงทำให้กรรมการ ก.บ.ม. ท่ีแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิว่างลง จำนวน 1 ตำแหน่ง  

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 ข้อ 6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) มหาวิทยาลัยจึงน ำรายช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.3.1 จึงนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

1. อนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) แทนตําแหน่งท่ีว่าง จํานวน 1 ราย จากบัญชีรายช่ือท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอจํานวน 2 ราย ดังนี้  
 1) นายพูนศิล อินทะไชย  
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี  

2. มอบหมายให้เลขานุการ ก.บ.ม. ดําเนินการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิตามบัญชีรายช่ือดังกล่าว
ให้เรียบร้อย แล้วนําเสนอรายช่ือต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งต้ังต่อไป 

 
  



๑๕ 

 

| สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูคุ่ณภาพ 

4.3.2 แต่งต้ังกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมว่า ด้วยอาจารย์ ดร.พสุ ปราโมกข์ชน และอาจารย์  

ดร.สิวลี รัตนปัญญา ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ทำให้กรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่แต่งตั้งจากหัวหน้าภาควิชาว่างลงจำนวน
สองตำแหน่ง  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะและการจัดระบบบริหารงาน 
ในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งต้ัง
กรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทนตำแหน่งที่ว่าง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.2 
นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 
สองราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คำส่ังท่ีนำเสนอ ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนินาถ จันทร หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
เป็น กรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
เป็น กรรมการ 

 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
คือจะอยู่ในตำแหน่งได้ถึงวันท่ี 7 มีนาคม 2563 

 
4.3.3 แต่งต้ังคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอท่ีประชุมว่า ด้วยกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ จะครบ

วาระในวันที่ 15 มีนาคม 2563 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 7 คณบดีคณะวิทยาการ-
จัดการ จึงนํารายชื่อเสนออธิการบดีเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั ้ง คณะกรรมการประจํา 
คณะวิทยาการจัดการ  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.3.3 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้แต่งตั ้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 9 ราย รายละเอียดตาม 

(ร่าง) คำส่ังท่ีนำเสนอ ดังนี้ 
1. นายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

เป็น ประธานกรรมการ 
  



๑๖ 

 

| สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูคุ่ณภาพ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา อินใชย หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
เป็น กรรมการ 

3. อาจารย์รัชนี เสาร์แก้ว หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ 
เป็น กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภนิช จันทร์สอง คณาจารย์ประจำ 
เป็น กรรมการ 

5. อาจารย์วีระยุทธ เศรษฐเสถียร คณาจารย์ประจำ 
เป็น กรรมการ 

6. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการและเลขานุการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย บุญมี รองคณบดี 

เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาวเบญจมาศ สีตะพันธุ์ เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุม 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี 
ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันท่ี 15 มีนาคม 2566 

 
๔.๔ พิจารณาเร่ืองการออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
 
 - ไม่มี – 
 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากระเบียบวาระที่ 4.5.1 เป็นวาระลับ เพื่อให้ 

การประชุมดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง จึงขออนุญาตนำไปพิจารณาในวาระท้าย โดยขอนำระเบียบวาระท่ี 4.6 
ระเบียบวาระที่ 5 และระเบียบวาระที่ 6 ขึ้นมาพิจารณาก่อน จากนั้น จึงดำเนินการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 
4.5.1 ต่อไป  

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุญาตใหน้ำระเบียบวาระท่ี 4.6 ระเบียบวาระท่ี 5 และระเบียบวาระท่ี 6 ขึ้นมาพิจารณาก่อน 

จากนั้น จึงดำเนินการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 4.5.1 ต่อไป 
 
๔.6 พิจารณาเร่ืองการบริหารงานบุคคล 
 

- ไม่มี – 
 

  



๑๗ 

 

| สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูคุ่ณภาพ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพือ่ทราบ 
 

5.1 คำพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่ คดีหมายเลขดำที่ บ.50/2559  
กรณี คดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย เป็นคดีหมายเลขแดงที่ บ.4/2563 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่อาจารย์ จ่าสิบตรี ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร 
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นคดีหมายเลขดําท่ี บ.50/2559 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2559 โดยมี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2  

บัดนี้ ศาลปกครองเชียงใหม่มีคําพิพากษา “ยกฟ้อง” เป็นคดีหมายเลขแดงท่ี บ.4/2563 รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 5.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  พลตำรวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า 
มหาวิทยาลัยควรสำรวจ/ตรวจสอบคดีที่เป็นการฟ้องร้องทั้งหมด และสรุปประเด็นให้สภามหาวิทยาลัยทราบว่า 
มหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัย ถูกฟ้องท้ังหมดกี่คดี มีเรื่องใดบ้าง ใครเป็นผู้ฟ้องร้อง ผลคดีแต่ละคดีเป็นอย่างไร 
และความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในแต่ละคดีเท่าใด นำเสนอข้อมูลให้สภามหาวิทยาลัยได้ทราบในเบ้ืองต้นเพื่อนำไปสู่
การพิจารณาฟ้องละเมิดต่อไปในอนาคต  
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

 
5.2 คำพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่ คดีหมายเลขดำที่ บ.58/2559  

กรณี คดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย เป็นคดีหมายเลขแดงที่ บ.6/2563 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่อาจารย์ จ่าสิบตรี ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร 
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นคดีหมายเลขดําท่ี บ.58/2559 เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2559 โดยมี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ถูกฟ้องคดี  
 บัดนี้ ศาลปกครองเชียงใหม่มีคําพิพากษา “ยกฟ้อง” เป็นคดีหมายเลขแดงท่ี บ.6/2563 รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 5.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 
  



๑๘ 

 

| สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูคุ่ณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ 
 

 5.3 การจัดต้ังส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ได้มีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท่ี อว 0222.3/ว916 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 
2562 โดยมีสาระสำคัญว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รายงานการจัดต้ังสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2550 นั้น  
 บัดนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2562 ได้มีมติรับทราบการจัดตั้งส่วนงานภายในดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 
5.3 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ 
 

 5.4 การนำส่งคืนเงินลงทุนโครงการร้าน CMRU SHOP (OUTLET & GALLERY) 
จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งท่ีประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติโครงการและงบประมาณของ
โครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย สำหรับ “โครงการ CMRU SHOP 
(OUTLET & GALLERY) เป็นเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) จากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม และในการนำเสนอขออนุมัติโครงการดังกล่าวได้ระบุการส่งคืนทุน
ให้กับมหาวิทยาลัยในระยะเวลา 4 ปี นั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ดังกล่าว ในคราวประชุมครั้งที ่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 
มกราคม 2563 ได้อนุมัติให้สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน นำส่งเงินทุน จำนวน 3,000,000 บาท 
(สามล้านบาทถ้วน) ให้กับมหาวิทยาลัย นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ 
 

 5.5 ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai – Journal 
Citation Index : TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) ได้ประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 และได้ประกาศผลการประเมิน 



๑๙ 

 

| สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูคุ่ณภาพ 

ในการประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งท่ี 13 เมื่อวันศุกร์ ท่ี 10 มกราคม 
2563 ปรากฎว่าผลการประเมินวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับการรับรองคุณภาพ
วารสารวิชาการ จากเดิม “กลุ่ม 2” เป็น “กลุ่ม 1” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2567 จากวารสารท้ังส้ิน จำนวน 855 วารสาร  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5.5 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ 
 

 5.6 รายงานผลการดำเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 25 กองทุน 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย กองทุนนั้น ๆ ซึ่งได้กําหนดให้รายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบภายใน ๔๕ วันนับแต่วันส้ินปีงบประมาณ  
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 จํานวน ๒5 กองทุน ดังนี้  

๑) กองทุนระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 11 กองทุน ได้แก่ 
๑.๑) กองทุนพัฒนาบุคลากร 
๑.๒) กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑.๓) กองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑.๔) กองทุนพัฒนานักศึกษา 
๑.๕) กองทุนดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
๑.๖) กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑.๗) กองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย 
๑.๘) กองทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ 
๑.๙) กองทุนสนับสนุนสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
1.10) กองทุนพัฒนาพื้นท่ีสะลวง – ขี้เหล็ก 
1.11) กองทุนเพื่อการบริหารงบประมาณหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

๒) กองทุนระดับหน่วยงาน จำนวน 14 กองทุน ได้แก่ 
   ๒.๑) กองทุนคณะครุศาสตร์  
   ๒.๒) กองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ๒.๓) กองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ๒.๔) กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
   ๒.๕) กองทุนคณะวิทยาการจัดการ 
   ๒.๖) กองทุนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
   ๒.๗) กองทุนบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๒.๘) กองทุนวิทยาลัยนานาชาติ 



๒๐ 

 

| สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูคุ่ณภาพ 

   ๒.๙) กองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
   ๒.๑๐) กองทุนสำนักทะเบียนและประมวลผล 
   ๒.๑๑) กองทุนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
   ๒.๑๒) กองทุนสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
   ๒.๑๓) กองทุนสำนักหอสมุด 
   ๒.๑๔) กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.6 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ 
 
 6.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจำปีการศึกษา 2562 และสรุปการขอยกเว้นตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 
ที่ไม่มีการดำเนินงานในระบบฐานขอ้มูล CHE QA Online การงดรับนักศึกษา 
และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ประจำปีการศึกษา 2562 

 
 อาจารย์ ดร.ศิร ิมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู ชวยอธิการบดี นําเสนอที ่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัย 
ไดดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕62 เพื่อให 
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและเปนไปตามตัวบงช้ี รวมถึงได้ดําเนินการจัดทํา
รายช่ือหลักสูตรท่ีมีความจําเป็นขอยกเว้นตัวบ่งช้ีในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บนระบบ CHE QA 
ONLINE ประจําปีการศึกษา ๒๕๖2 เรียบร้อยแล้ว  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
1. เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ  
2. เห็นชอบให้หลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ ยกเว้นตัวบ่งช้ีในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

บนระบบ CHE QA ONLINE ประจําปีการศึกษา ๒๕๖2 จํานวน 26 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
3) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
4) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัย

บนเว็บ 
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 



๒๑ 

 

| สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูคุ่ณภาพ 

7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก 
8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
9) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
10) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย 
11) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
12) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา 
13) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและส่ิงแวดล้อมชุมชน 
14) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและส่ิงแวดล้อมชุมชน 
15) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื ่อการสื ่อสารทางธ ุรกิจ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
16) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
17) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา 
18) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
19) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่นที ่ยั ่งยืน 

(หลักสูตรพหุวิทยาการ) 
20) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
21) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
22) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
23) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดน 
24) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
25) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
26) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 
 6.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เร่ือง การแบ่งหน่วยงานในสำนักงานผูอ้ำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. .... 
และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เร่ือง การแบ่งหน่วยงานในสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พ.ศ. .... 

 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย ในฐานะรองอธิการบดี นำเสนอที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้นําเสนอ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัย 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. .... และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน 
ในสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พ.ศ. .... ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.) 
พิจารณาในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี ๒๒ มกราคม 2563 นั้น  

บัดนี ้ (ร ่าง) ประกาศฯ ทั ้งสองฉบับดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณามาตามลําดับเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
  



๒๒ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
1. เห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เร ื ่อง การแบ่งหน่วยงาน 

ในสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื ่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ....  รายละเอียดตาม (ร่าง) ประกาศ 
ท่ีมหาวิทยาลัยนำเสนอ 

2. เห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เร ื ่อง การแบ่งหน่วยงาน 
ในสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ประกาศท่ีมหาวิทยาลัยนำเสนอ 
 
 6.3 (ร่าง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เร่ือง แต่งต้ังประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที ่ประชุมว่า ด้วย ดร.นิพนธ์ คำพา ประธานกรรมการ  
ในคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
และการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้ง ดร.นิพนธ์ คําพา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6.3 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งตั้ง ดร.นิพนธ์ คําพา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการ
ประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ
สามป ีคือ ถึงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2566 
 
 6.4 หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรใหม่ 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง สอบถามที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 
1/2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ได้พิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ของวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรใหม่ โดยมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายละเอียดตามท่ี
มหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ไปพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป นั้น เพราะเหตุใด 
การประชุมวันนี้จึงไม่บรรจุระเบียบวาระเรื่องสืบเนื่องในกรณีดังกล่าว จึงสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งต่อ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบข้อมูลต่อไป 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ให้ข้อมูลว่า เนื่องจาก
หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร อำนาจในการอนุมัติใบประกาศนียบัตรจึงเป็นไปเช่นเดียวกับ
การอนุมัติใบปริญญา ดังนั้น จึงเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ



๒๓ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการก่อนที่จะ
นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ซึ่งในขณะนี้คณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมีความเห็นท่ี
จะชะลอการพิจารณาหลักสูตรนี้ออกไปก่อน เนื่องจากยังเกิดความสับสนกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
อีกท้ังยังมีประเด็นข้อมูลต่อการดำเนินงานท่ีมีความย้อนแย้งกัน เช่น หากเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรไม่ต้อง
นำเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. มาอ้างอิง แต่มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐานกลาง ซึ่งขณะนี้
มหาวิทยาลัยยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกลางดังกล่าว หรือหลักสูตรนี้จะต้องดำเนินการตาม มคอ.2 หากเป็น
เช่นนั้น ผู้พัฒนาหลักสูตรต้องนำกลับไปพิจารณาปรับปรุงใหม่ท้ังหมดเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ มคอ.2 เป็นต้น 
ดังนั้น จึงทำให้ยังคงเกิดความสับสนและต้องหาทางออกที่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นหลักสูตรแรกที่เปิดในลกัษณะนี้ 
จึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ 
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ให้ข้อคิดเห็นว่า ส่วนตัวเห็นว่าการอนุมัติประกาศนียบัตรควรเป็นอำนาจของ
อธิการบดี ไม่น่าจะเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น ผู้พัฒนาหลักสูตรควรเร่งไปดำเนินการเพื่อเปิด
หลักสูตรดังกล่าวได้ทันที แต่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง  

2. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ให้ข้อมูล
เพิ่มเติมว่า ในกรณีของหลักสูตรระยะส้ัน เช่น หลักสูตรฝึกอบรม โดยท่ัวไปจะไม่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย 
เนื่องจากผู้ผ่านการอบรม หรือผ่านหลักสูตรระยะสั้นจะได้รับเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตร เป็นต้น แต่หากเป็น
หลักสูตรประกาศนียบัตรจะต้องเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาอนุมัติ ถึงแม้ว่าสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะไม่ออกเกณฑ์มาตรฐานบังคับหรือกำกับแต่อย่างใด แต่มหาวิทยาลัย
จะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานกลางของตนในการกำกับ และต้องผ่านสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบตามลำดับ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ ่มมีศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่ง
บริหาร ให้ข้อคิดเห็นว่า ในฐานะท่ีเป็นกรรมการพิจารณาข้อบังคับเกี่ยวกับการสะสมหน่วยกิต และการจัดทำ
หลักสูตรประกาศนียบัตร เห็นว่าหลักสูตรดังกล่าวนี ้เป็นหลักสูตรแรกที ่ว ิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้จ ัดทำ  
เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร ซึ่งได้นำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ มาเป็นแบบอย่าง  
โดยหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ นั้น มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาอนุปริญญา 
และปริญญาตรี แต่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ยังไม่มี ดังนั้น คณะกรรมการอยู่ระหว่างพิจารณาว่า 
จะจัดทำข้อบังคับเฉพาะของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนหรือในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป ดังนั้น ในเบื้องต้น
เห็นว่าควรดำเนินการเรื่องการสะสมหน่วยกิตให้เรียบร้อยก่อน ส่วนเรื่องอื่นที่เกี ่ยวข้องจะพิจารณาต่อไป  
ในภายหลัง 

4. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร กล่าวว่า 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรและเรื ่องข้อบังคับสามารถดำเนินการแบบคู่ขนานกันไปได้ เพราะ
กระบวนการของหลักสูตรนั้นใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ต้องประชาสัมพันธ์ รับสมัคร อีกหลายขั้นตอน  
แต่ข้อบังคับเป็นอำนาจของอธิการบดีในการออกประกาศเพื่อจัดการศึกษา ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่หลักสูตร
ประกาศนียบัตรจะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ  
  



๒๔ 
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5. พลตำรวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า  
เห็นด้วยที่จะให้มีการเปิดหลักสูตรนี้ จะทำอย่างไรให้ทันต่อสถานการณ์และเป็นไปในแบบสากล สามารถ 
โอนหน่วยกิตหรือสะสมหน่วยกิตต่าง ๆ ได้ โดยไม่เสียผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรยีน
อย่างมาก ดังนั้น ขอเป็นกำลังใจให้เปิดหลักสูตรนี้โดยเร็ว  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ 
 
 จากนั้น เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระท่ี 4.5.1 ต่อไป  
 

๔.๕ พิจารณาเร่ืองงบประมาณและการเงิน 
 
  4.5.1 รายงานสรุปผลการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปี 2561 
   (วาระลับ) 
 
 การประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.5.1 เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระการประชุมนี้ 
เป็นชั้นความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังนั้น มติระเบียบวาระนี ้จึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั ้งท่ี  
2/2563 วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาระท่ี ๔.5.1 (วาระลับ) โดยจัดทำเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 
 6.5 การแก้ไขคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 34/2561  

สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 
 
 อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ สอบถามว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการนำเสนอให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเรื่องการแก้ไขคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 34/2561 สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 
2561 นั้น ตนต้องการทราบว่าต้นเรื่องเป็นมาอย่างไร หนังสือท่ีได้รับเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ
หรือไม่ และมหาวิทยาลัยได้ส่งเรื่องท่ีแก้ไขดังกล่าวกลับคืนไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
แล้วหรือไม่ 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู ้ดำรงตำแหน่งบริหาร ให้ข้อมูลว่า  
การประสานงานกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) นั้น 
ในทางปฏิบัติจะเป็นการประสานกันภายในเพื่อให้ทันต่อระยะเวลาในกรณีนั้น ๆ อีกทั้งต่อกรณีดังกล่าว 
เป็นการแก้ไขคำส่ังเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำแหน่งให้ผู้บริหารได้รับเงินประจำตำแหน่งเท่านั้น และเป็นเพียงการเพิ่ม
ข้อความของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ส่ัง ณ วันท่ี 8 สิงหาคม 2562 เข้าไปในคำส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท่ี 34/2561 
ขณะนี้ผู้บริหารจำนวน 11 คน ยังไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งมาเป็นเวลาเกือบสองปี เนื่องจากมีการเปลี่ยน



๒๕ 

 

| สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูคุ่ณภาพ 

กระทรวงใหม่ การขออนุมัติขึ ้นทะเบียนตำแหน่งต้องเสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปัจจุบัน 
มีผู้บริหารร้อยกว่ามหาวิทยาลัยท่ียังไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น 
 อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ กล่าวว่า การแก้ไขคำส่ัง
ดังกล่าว เป็นการแก้ไขคำสั่งที่หมดอายุ ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งตนขอท้วงติง
และให้ข้อคิดเห็นไว้ ณ ท่ีนี้ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ 
 
 6.6 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังต่อไป  
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 3/2563 
วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา ๐๙.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั ้น 2 อาคารอำนวยการและ
บริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 6 มีนาคม 
2563 เวลา ๐๙.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั ้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม  
 
เลิกประชุมเวลา 12.45 น.  
 
 พัชรินทร์ สมพุฒิ มนสิชา รัตนกิจ  
 (นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ) (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 นราธิป ปากหวาน ชาตรี มณีโกศล 
 (นายนราธิป ปากหวาน) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


